

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

วัน เดือน ปี 1 เม.ย. 2562

หน้า 7 เรื่อง โรงไฟฟ้า

‘กกพ.’เล็งถกพระราชบุรีฯ ผุด 2 โรงไฟฟ้าใหม่

กรุงเทพธุรกิจ ● กกพ.ตั้งคณะกรรมการฯ ระบุเจรจา ราชบุรีฯ สร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่ภาคตะวันตก กำลังผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ บนเงื่อนไขใช้ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่ดินเดิม อัตราค่าไฟฟ้าถูกลง คาดชัดเจน 1-2 เดือนก่อนเสนอ กบง.ชี้ขาด

นายเสมอใจ สุขสุขเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ภารกิจเร่งด่วนของ กกพ.ที่ต้องดำเนินการภายใต้ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2561-2580 (พีดีพี 2018) หรือ แผนพีดีพี ฉบับใหม่ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มอบหมายให้เข้าไปทำหน้าที่เจรจាក่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันตก จำนวน 2 โรง โรงละ 700 เมกะวัตต์ รวมกำลังผลิต 1,400 เมกะวัตต์ โดยโรงแรกจะเป็นการก่อสร้างทดแทนโรงไฟฟ้าไตรเอเนอจี้

ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กำลังผลิต 700 เมกะวัตต์ ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาเดือน ก.ค. 2563 และอีกโรงเป็นการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ อีก 700 เมกะวัตต์ ซึ่งทั้ง 2 โรงไฟฟ้า จะช่วยเสริมความมั่นคงไฟฟ้า บ่อนให้กับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้

ขณะนี้ กกพ.ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ เพื่อทำหน้าที่ในการเข้าไปเจรจาแล้ว ซึ่งมีนายสหัช ประทักษ์นุกูล กรรมการ กกพ.เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯดังกล่าว คาดว่าผลการเจรจาจะมีความชัดเจน ภายใน 1-2 เดือนนี้ไม่ว่าผลการเจรจา จะออกมาอย่างไร ก็จะต้องนำกลับเข้าสู่การพิจารณาของ กบง. หากผลการเจรจาไม่เป็นที่น่าพอใจ ก็อาจจะต้องกลับไปดำเนินการบนเงื่อนไขเจรจา 1 โรง และเปิดประมูลอีก 1 โรง

“ตอนนี้มติ กบง.ให้ กกพ.เข้าไปเจรจากับเจ้าของรายเดิมที่ดำเนินการโรงไฟฟ้าไตรเอเนอจี้ให้ดำเนินการต่อบนเงื่อนไขการเจรจาที่ 700 เมกะวัตต์ ซึ่งไม่ใช่การเปิดประมูลใหม่ ส่วนอีกโรงที่ต้องสร้างใหม่ 700 เมกะวัตต์ โดยส่วนตัวเห็นว่า ควรดำเนินการไปพร้อมกันเพื่อเกิด economy of scale”

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำคัญในการเจรจานั้น จะต้องใช้ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว และตั้งอยู่บนพื้นที่เดิม คือ จ.ราชบุรี เพื่อให้สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้เสร็จทันตามแผนพีดีพี ที่กำหนดให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COC) ในปี 2567-2568 และต้องไม่กระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าที่กำหนดอัตรา 20 ปี หรือสิ้นสุดปลายแผนปี 2580 อยู่ที่ 3.576 บาทต่อหน่วย

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 1 เม.ย. 2562 หน้า 4 เรื่อง โรงไฟฟ้า

ผลิตไฟฟ้าราชบุรีล้มหล่น กกพ.จับผิดโรงไฟฟ้าตะวันตก

ผู้จัดการรายวัน 360 - กกพ. ส่งอนุกรรมการฯ เจริญ ผลิตไฟฟ้าราชบุรี เพื่อก่อสร้าง 2 โรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่ภาคตะวันตก กำลังผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ ภายใต้เงื่อนไขใช้ระบบสาธารณูปโภคฯ เดิมในพื้นที่และอัตราค่าไฟฟ้าถูกลง คาดชัดเจน 1-2 เดือนนี้

นายเสมอใจ สุขสุเมธ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มอบหมายโดยตรงให้ กกพ. เข้าไปเจรจาทันทีเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันตก จำนวน 2 โรงๆ ละ 700 เมกะวัตต์ รวมกำลังผลิต 1,400 เมกะวัตต์ ภายใต้ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2561-2580 (PDP 2018) โดยโรงแรกจะเป็นการก่อสร้างทดแทนโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจีขนาด 700 เมกะวัตต์ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาเดือน ก.ค. 2563 และอีกโรงเป็นการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่อีก 700 เมกะวัตต์ เพื่อเสริมความมั่นคงไฟฟ้าและป้องกันกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้

ล่าสุด กกพ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่มีนายสหัส ประทักษ์ นุกูล กรรมการ กกพ. เป็นประธานคณะอนุกรรมการดังกล่าวเพื่อทำหน้าที่เจรจากับราชบุรี คาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 1-2 เดือนนี้

“มติ กบง. ให้ กกพ. เข้าไปเจรจาทันทีกับรายเดิมที่ดำเนินการโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี ให้ดำเนินการต่อบนเงื่อนไขการเจรจาที่ 700 เมกะวัตต์ โดยไม่ต้องเปิดประมูลใหม่ เพื่อเร่งรัดโครงการให้ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์โดยเร็ว ส่วนอีกโรงที่ต้องสร้างใหม่ 700 เมกะวัตต์ จะดำเนินการเจรจาทันทีพร้อมกันหรือไม่ เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ แต่ส่วนตัวเห็นว่า ควรดำเนินการไปพร้อมกันเพื่อเกิด economy of scale”

สุดท้ายแล้วไม่ว่าผลการเจรจาจะออกมาอย่างไร ก็จะต้องนำกลับเข้าสู่การพิจารณาของ กบง. โดยหากให้ผู้ประกอบการรายเดิม ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพร้อมกันทั้ง 2 โรงรวม 1,400 เมกะวัตต์ และมีอัตราค่าไฟฟ้าอยู่ที่ระดับนี้ กบง. มีความคิดเห็นอย่างไร ถ้ายังไม่เป็นที่น่าพอใจ ก็อาจจะต้องกลับไปดำเนินการบนเงื่อนไขการเจรจาทันทีกับผู้ประกอบการรายเดิม 1 โรง และที่เหลืออีก 1 โรง ให้เปิดประมูล

เงื่อนไขสำคัญในการเจรจานั้น จะต้องใช้ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว และตั้งอยู่บนพื้นที่เดิม คือ จ.ราชบุรี เพื่อให้สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้เสร็จทันตามแผนพีดีพี ที่กำหนดให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ในปี 2567-2568 ได้ทัน และต้องไม่กระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ตลอดแผนพีดีพี ฉบับใหม่ กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าตลอด 20 ปี หรือสิ้นสุดปลายแผนปี 2580 อยู่ที่ 3.576 บาทต่อหน่วย

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้นผู้บริหาร บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ได้แสดงความพร้อมในการลงทุน 2 โรงไฟฟ้าแห่งใหม่ภาคตะวันตก เนื่องจากบริษัทมีพื้นที่โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจีที่ราชบุรีและระบบสายส่งพร้อมอยู่แล้ว.